
Hafnarfirði 09.11.2018 

 

Efni: Fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar í Fjölskylduráði um kaup á félagslegum íbúðum árið 

2018  

 

Hversu margar íbúðir hafa verið keyptar inni í félagslega íbúðakerfið á yfirstandandi ári og hversu 

mikið af því fjármagni sem eyrnamerkt var kaupum á félagslegum íbúðum í fjárhagsáætlun 2018 

hefur verið nýtt?  

Árni Rúnar Þorvaldsson 

Fulltrúi Samfylkingarinnar  

 


